

tổ chức lại theo khu vực cho hợp lý. Phòng khám bệnh trực tiếp cấp thuốc cho người ốm theo bệnh tình và khả năng thuốc của phòng khám; không được cấp đơn cho người ốm tự mua rồi đưa thuốc hay hóa đơn về cơ quan, xí nghiệp thanh toán như đang làm hiện nay.

— Sắp xếp lại tổ chức y tế cơ sở ở các cơ quan, xí nghiệp cho gọn, nhẹ, quy định lại cho rõ chức năng, nhiệm vụ của nó là theo dõi phong trào vệ sinh, phòng bệnh, giúp thủ trưởng đơn vị theo dõi tình hình sức khỏe công nhân, viên chức, giải quyết các bệnh thông thường trong đơn vị.

2. Mức chi tiêu về thuốc (bao gồm thuốc thông thường, thuốc phụ khoa cấp ở cơ quan, xí nghiệp và thuốc cấp ở phòng khám bệnh) được ấn định là 24 đồng tính bình quân một công nhân, viên chức một năm.

Định mức chi tiêu này cũng áp dụng đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động và đối với thương binh về an dưỡng ở gia đình.

3. Đối với những công nhân, viên chức mắc một số bệnh kinh niên mãn tính hoặc bệnh xã hội không phải vào nằm điều trị ở bệnh viện, nhưng phải chữa lâu ngày, thì phòng khám bệnh giới thiệu đến bệnh viện để quản lý và chữa ngoại trú; thuốc men và tiền bồi dưỡng do bệnh viện cấp và tính vào kinh phí của bệnh viện, ngoài định mức theo giường bệnh nội trú đã được quy định trong thông tư liên Bộ Y tế — Tài chính số 6-TT/LB ngày 6-3-1972.

4. Việc chấn chỉnh tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nói trong thông tư này cần thi hành sớm. Bộ Y tế phải làm ngay thí điểm ở Hà-nội và một số tỉnh và bảo đảm tổ chức mới được triển khai rộng khắp trong năm 1974.

Đề bảo đảm thực hiện tốt việc chấn chỉnh tổ chức khám và chữa bệnh này, các Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế đề xúc tiến ngay việc tổ chức lại các phòng khám bệnh và các bệnh xá, bệnh viện khu vực, và cùng với Bộ Y tế điều chỉnh hợp lý cán bộ, cơ sở, phương tiện... về y tế hiện có ở các phòng y tế, bệnh xá, bệnh viện thuộc các ngành, cho phù hợp với yêu cầu tổ chức mới, tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn trước sức khỏe của công nhân, viên chức Nhà nước.

Bộ Y tế có trách nhiệm bàn với Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 25 tháng 4 năm 1974

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ số 114-TTg ngày 9-5-1974 về việc thực hiện quản lý thống nhất các cơ sở cửa xẻ gỗ.

Quyết định số 17-CP, ngày 3 tháng 2 năm 1972* của Hội đồng Chính phủ về việc quản lý thống nhất các cơ sở cửa xẻ gỗ đến nay chưa được các ngành và các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh. Hầu hết các ngành ở trung ương và hai thành phố lớn Hà-nội. Hải-phòng chưa thực hiện việc chuyển giao này. Đề chấp hành nghiêm chỉnh quyết định số 17-CP của Hội đồng Chính phủ về quản lý thống nhất các cơ sở cửa xẻ gỗ; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các địa phương có liên quan thi hành các việc cụ thể sau đây :

1. Các ngành và các địa phương mà đến nay chưa chuyển giao các cơ sở cửa xẻ gỗ cho ngành lâm nghiệp quản lý phải tích cực tiến hành việc chuyển giao ngay và chuyển giao toàn bộ tài sản, cán bộ, công nhân v.v... để việc sản xuất được tiếp tục thuận lợi (trừ các cơ sở cửa xẻ chuyên dùng phục vụ cho các nhà máy làm đồ gỗ như nhà máy gỗ Cầu Đuống chuyên sản xuất diêm bút chì, thoi dệt, dán, lạng; xưởng gỗ làm nhạc cụ; xưởng gỗ làm chân tay giả; xưởng gỗ Bacht đăng sản xuất khung cánh cửa).

Đối với các cơ sở cửa xẻ của các hợp tác xã thị ngành lâm nghiệp tiến hành gia công và quản lý chặt chẽ nguyên liệu và thành phẩm. Tổng cục Lâm nghiệp bàn bạc với liên hiệp hợp tác xã trung ương đề có biện pháp giải quyết thích hợp.

2. Đối với các cơ sở cửa xẻ do ngành lâm nghiệp quản lý kể cả các xí nghiệp mới nhận của các ngành, các địa phương thì phải quản lý tốt phát huy tác dụng đến mức cao nhất nhằm tiết kiệm và tận dụng gỗ trong cửa xẻ, bảo đảm cung cấp kịp thời về gỗ xẻ cho các nhu cầu, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, chế biến và sử dụng gỗ.

3. Tổng cục Lâm nghiệp cần có quy hoạch mạng lưới cửa xẻ gỗ, kể cả các cơ sở do trung ương quản lý và do địa phương quản lý; kể cả các cơ sở Nhà nước quản lý và tập thể quản lý trước hết sắp xếp lại tổ chức, trang thiết bị và quy định nhiệm vụ sản xuất cho từng xí nghiệp hiện có rồi mở thêm những nhà máy mới, tổ chức thành từng cụm cửa xẻ gỗ. Mỗi cụm cửa xẻ gỗ phải từng bước tiến lên hoàn chỉnh hệ thống sản xuất của nó gồm: kho gỗ tròn, xưởng xẻ, xưởng ngâm tẩm sấy gỗ, xưởng ván sợi ép, ván dăm bào, xưởng mộc sơ chế và tận dụng, kho dự

trữ gỗ xẻ tại các vùng gỗ tập trung hoặc tiêu thụ nhiều gỗ có điều kiện thuận lợi về vận chuyển, bốc dỡ, điện, nước v.v... Quy định rõ nhiệm vụ và sắp xếp lại hoặc trang bị thêm các lâm trường có khai thác gỗ những cơ sở cửa xẻ nhỏ nhằm tận dụng gỗ trong khai thác và tu bổ rừng để cung cấp cho nhu cầu tại chỗ và vùng lân cận, xẻ ván sản xuất khâu.

Các ngành ở trung ương và các địa phương từ nay không được tự tiện phát triển các cơ sở cửa xẻ gỗ. Các cơ quan cung cấp vật tư không được cung cấp vật tư cho các xí nghiệp cửa xẻ ngoài phạm vi chức năng Nhà nước quy định.

4. Phải tích cực thống nhất việc cửa xẻ gỗ và từng bước làm những việc nói trên đề từ năm 1975 trở đi có thể tiến hành phân phối gỗ xẻ. Việc xây dựng kế hoạch, yêu cầu gỗ 1975 các ngành và các địa phương phải làm dự trù cụ thể nhu cầu về gỗ xẻ theo tiêu chuẩn Nhà nước đã ban hành (quyết định số 358-KHKT/QĐ, ngày 23 tháng 12 năm 1971). Tổng cục Lâm nghiệp chỉ cung cấp gỗ tròn cho những nhu cầu nhất thiết phải dùng gỗ tròn ngay từ bước đầu của dây chuyền công nghệ.

Tổng cục Lâm nghiệp phải xây dựng các kho đề bảo quản và dự trữ gỗ xẻ đồng thời cải tiến thủ tục cấp phát đề bảo đảm phân phối gỗ xẻ kịp thời đúng đối tượng, đúng số lượng và chất lượng và lập dự trù về thiết bị, vật tư, phụ tùng, thuốc ngâm tẩm, tổ chức mạng lưới sửa chữa các loại máy, móc cửa xẻ v.v... cho toàn ngành.

Tổng cục Lâm nghiệp bàn bạc với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước xác định lại quy mô các xí nghiệp và nhiệm vụ sản xuất của các xí nghiệp cửa xẻ gỗ và các cơ sở cửa xẻ chuyên dùng cho các ngành trung ương và địa phương đề xây dựng quy hoạch cụ thể về mạng lưới các cơ sở cửa xẻ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tiết kiệm gỗ và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, chế biến gỗ là yêu cầu cấp bách. Các Bộ, các ngành ở trung ương và Ủy ban hành chính các tỉnh phải có biện pháp cụ thể, thiết thực tiến hành ngay những công việc cần thiết đề nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị này và quán triệt chủ trương quản lý thống nhất các cơ sở cửa xẻ gỗ theo quyết định số 17-CP, ngày 3-2-1972.

Cuối năm 1974, Tổng cục Lâm nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này lên Thủ tướng Chính phủ.

Hà-nội, ngày 9 tháng 5 năm 1974

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

ĐỖ MƯỜI

CÁC BỘ

BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH số 154-BYT/QĐ ngày 19-4-1974 bổ sung danh mục thuốc, hóa chất được dùng, hóa chất sát trùng, diệt côn trùng được liệu thống nhất trong toàn ngành y tế hai năm 1974 — 1975.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 và nghị định số 03-CP ngày 4-1-1971 của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế ;

Căn cứ thông tư số 19-BYT-TT ngày 21-8-1973 của Bộ Y tế về việc xây dựng, thi hành và quản lý Danh mục thuốc loàn ngành ;

Căn cứ quyết định số 239-BYT-QĐ ngày 25-6-1973 của Bộ Y tế quy định Danh mục thuốc loàn ngành năm 1974 — 1975 ;

Căn cứ phương hướng dùng thuốc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch và yêu cầu phát triển công tác y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Quy định Phụ lục số 1 bổ sung Danh mục thuốc, hóa chất được dùng, hóa chất sát trùng, diệt côn trùng, được liệu thống nhất trong toàn ngành y tế hai năm 1974 — 1975 gồm 36 khoản, trong đó gồm có :

Danh mục thuốc thành phẩm	19 khoản
Danh mục hóa chất được dùng	10 khoản
Danh mục hóa chất sát trùng	
diệt côn trùng	1 khoản
Danh mục được liệu	6 khoản

Điều 2. — Các Vụ, Cục, Ban, Phòng trực thuộc Bộ, Tổng công ty dược, các Sở, Ty y tế, các cơ sở trực thuộc Bộ có trách nhiệm chấp hành Phụ lục số 1 bổ sung danh mục này trong việc sản xuất, thu mua, nhập nội, phân phối, sử dụng và giảng dạy về thuốc.

Điều 3. — Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Vụ trưởng Vụ dược chính, Vụ trưởng Vụ quản lý dược, Giám đốc Tổng công ty dược, Cục trưởng Cục phòng bệnh chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ vệ sinh, phòng dịch, Cục trưởng Cục đào tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vụ dược chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện danh mục này...

Hà-nội, ngày 19 tháng 4 năm 1974

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ trưởng

Dược sĩ VŨ CÔNG THUYẾT

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com